

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 74 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64) เขตสุขภาพที่ 11

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	Small Success 6 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
74.ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมจัดการบริการสุขภาพ	ร้อยละ 100	<p>ชื่อนวัตกรรม : New Normal in healthcare services</p> <p>- การนำแผนงาน/โครงการพัฒนา นวัตกรรมการบริหาร และจัดการบริการสุขภาพในเขตสุขภาพไปปฏิบัติ ในพื้นที่จริง</p>	<p>1. เขตสุขภาพที่ 11 กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการพิจารณาเลือกแนวคิดหรือนวัตกรรมต้นแบบที่จะนำไปใช้ขยายผลนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่</p> <p>2. มีการถ่ายทอดนวัตกรรมต้นแบบของแต่ละจังหวัด</p> <p>3. กำหนดผู้รับผิดชอบของจังหวัด, กำหนดพื้นที่ที่จะนำแนวคิด/นวัตกรรม ลงไปปฏิบัติ</p> <p>4. ได้มีการกำหนดแนวคิดหรือนวัตกรรมต้นแบบที่จะนำไปใช้ขยายผลนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับเขต</p> <p>1. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในเขตสุขภาพที่ 11 โดยศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดภูเก็ต</p> <p>1. ระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เชิงรุกอย่างมีส่วนร่วมจากร้านยา ในโครงการรับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ จ.ภูเก็ต : CUP เมือง ถลาง กะทู้ จ. ภูเก็ต</p> <p>2. คัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน ในกลุ่มเด็กปฐมวัยแบบ New normal : CUP เมือง ถลาง กะทู้ จ. ภูเก็ต</p> <p>3. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ตติเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ โดยทีมสหวิชาชีพ : CUP เมือง ถลาง กะทู้ จ. ภูเก็ต</p> <p>4. คัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การติดเชื้อในพื้นที่ : ทุกตำบล จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่</p> <p>1. การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน โดยใช้กลไกโครงการรับยา ที่ร้านยา</p> <p>2. ประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันฟันดี ในการคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน ในกลุ่มเด็กปฐมวัยของผู้ดูแล</p> <p>3. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุตติเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้กลไก 3 หมอ</p>

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	Small Success  6 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
			<p>จังหวัดระนอง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นวัตกรรมสื่อสุขภาพ เสริมความตระหนักรู้ โรคหลอดเลือดสมอง ในชุมชน “แหล่งแบบเรา เข้าใจอัมพาต”</li> <li>2. การลดความแออัด ในโรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล</li> <li>3. การตั้งศูนย์ประสานงานสาธารณสุขในชุมชนแรงงานข้ามชาติ 25 แห่ง ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ</li> </ol> <p>จังหวัดพังงา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่รับบริการทางกายภาพบำบัดด้วย Bangsai Physical Book</li> <li>2. การช่วยฟื้นคืนชีพ “DRAM CPR”</li> <li>3. การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยต้นไม้</li> </ol> <p>แจ้งเดือน</p> <p>จังหวัดสุราษฎร์ธานี : SAVE PHANGAN MODEL</p> <p>จังหวัดนครศรีธรรมราช : นวัตกรรม การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ติดเตียงที่บ้าน ยุค Thailand 4.0</p> <p>จังหวัดชุมพร : Dent – check</p>
		- มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด</li> <li>2. มีการควบคุมกำกับติดตามกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานนวัตกรรมผ่านผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด</li> <li>3. มีการรับการตรวจนิเทศติดตาม และประเมินผลจากกองตรวจราชการ เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต</li> </ol>